
“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐

ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๔ ประจำวันที่ ๖ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

มจษ. จดัพธีิเฉลมิพระเกยีรติ ๗๐ ปี ครองราชย ์
น้อมร�าลกึพระมหากรณุาธิคณุของพระราชาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัิ
ครบ ๗๐ ปี ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิ.ย. ๕๙ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจนัทร์จรสั ช้ัน ๓  
อาคารส�านักงานอธิการบดี เพื่อให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา ได ้ร ่วมถวายพระพร
และแสดงความจงรักภักดีต ่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อาจารย์กุลชไม สืบฟัก ผู้อ�านวยการส�านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสอัน
เป็นมหามงคลเสดจ็เถลงิถวัลยราชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี 
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๕๙ น้ี มหาวิทยาลัยได้ส�านึก
ในพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองค์ได้ทรงปฏบิตัพิระ
ราชกรณยีกจิ เพือ่ขจดัทกุข์ บ�ารงุสขุ ให้เหล่าอาณา
ประชาราษฎ์มาโดยตลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น 

“มหาวทิยาลยัจงึร่วมใจกันจดักจิกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสน้ี คือ ในวันที่ ๒๔ 
มิ.ย. ๕๙ ทางคณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดท�า
โครงการปลูกสักสยามินทร์ ณ ศูนย์การศึกษา
จันทรเกษม – ชัยนาท จ�านวน ๗๐ ต้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนชาวชัยนาทในโอกาสต่อไป 
และในวนัที ่๒๙ ม.ิย. ๕๙ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดนตรีสากล
เฉลิมพระเกียรติ ณ สนามกีฬาในร่ม นอกจาก
นั้นทางส�านักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ
ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “Sound of love” 
ส�าหรบับคุลากรและนกัศกึษา ซึง่จะเริม่รบัสมคัร
ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ มิ.ย. ๕๙ จนถึงวันที่ ๒๕ ส.ค. 
๕๙ และมอบรางวัลในวนัที ่๑๐ ก.ย. ๕๙” อาจารย์ 
กุลชไม กล่าว

อาจารย์กุลชไม กล่าวต่อว่า ในขณะนี้ทาง
มหาวิทยาลัยก�าลังด�าเนินการตกแต่งอาคาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งบุคลากร
ร ่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ “ราชมงคล
ธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ มิถุนายนศกน้ี  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก 
จ.ปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช รอง
อธิการบดีฝ ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การ
แข่งขันกีฬาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 
ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรที่มีความพร้อม ความสามารถ และทักษะ
ทางกีฬา รวมถึงผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการ
แข่งขันอย่างเต็มที่ ทั้งด้านงบประมาณและการ 
ฝึกซ้อมต่าง ๆ  

ส่งบคุลากรสู้ศึก “ราชมงคลธญับรุเีกมส์”
จนัทรเกษม เปดิโอกาสทางกฬีา

“ในครั้งนีี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลทีมชาย ฟุต
ซอลทีมชาย วอลเลย์บอลทีมชาย วอลเลย์บอล
ชายหาด(ชาย) กอล์ฟ เปตอง แบดมนิตนั และกฬีา 
โดยมนีกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนัทัง้สิน้ ๑๒๐ คน” 
ผศ.ธนทรรศน์ กล่าว  

รองอธกิารบดฯี กล่าวต่อว่า การแข่งขันครัง้นี้ 
นอกจากจะมีนักกีฬาร่วมเดินทางไปแข่งขันแล้ว 
ยังมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่จะร่วมเดิน
ทางไปให้ก�าลังใจ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่
นักกีฬาในทุกรายการแข่งขันอีกด้วย

“ส�าหรับในปีที่ผ ่านมา มหาวิทยาลัยเรา
ประสบความส�าเร็จในรายการนี้ โดยสามารถ
คว้าเหรียญรางวัลมาได้รวม ๕ เหรียญ โดย ๒ 
เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง 

จากกรีฑา วิง่ ๑,๕๐๐ เมตร และ ๘๐๐ เมตร (อายุ
ไม่เกนิ ๒๙ ปี) ทุ่มน�้าหนัก (อายุ ๔๕ - ๔๙ ปี)  
ฟุตซอลทีมชาย และวอลเลย์บอลชาย ทั้งนี้ 
นักฟุตซอลของทีมจันทรเกษมยังได้รับรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยมอีกด้วย

ฝังเข็ม... บำ�บัดรักษ�โรค
ค่ายอาสาบริการเพื่อประชาชน...

สถานที ่และประดบัธงตราสญัลกัษณ์ ๗๐ ปี 
ครองราชย์ โดยรอบมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือคณาจารย์ 
บุคลากร สวมเสื้อสีเหลืองตลอดเดือน 
มิ.ย. เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
และเป็นการแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

“ส�าหรบัวนัที ่๙ ม.ิย. ๕๙ นี ้มหาวทิยาลยั
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรทุก ๆ ท่าน 
เข้าร่วมพธิเีฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เถลงิถวลัยราชสมบตัคิรบ ๗๐ ปี ในวันเวลา
ดังกล่าว เพื่อร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวต่อ
องค์พระมหากษัตริย์ไทยหนึ่งเดียวในโลกที่
ทรงครองราชย์ยาวนานถึง ๗๐ ปี” อาจารย์
กุลชไม กล่าว



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓๔ ประจำ�วันที่ ๖ - ๑๙ มิถุน�ยน ๒๕๕๙
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 เมื่อไม่นานมานี้ เฟสบุ๊คมีการน�าแอพลูกเล่นต่าง ๆ เข้ามาเร่ือย ๆ กระแสตอนนี้ต้องยกให้แอพ  Live  แอพเผยแพร่สด เป็นคลิปวิดีโอ 
ในปัจจุบันประชาชนน�าแอพ  Live  มาใช้ในทางการค้า ความสนุก ทางที่ไม่ดี  เราไปฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา ในเรื่องการน�าแอพ Live   
มาใช้ในทางที่ดี กับทางที่ไม่ดี ว่านักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง และจะน�าไปประยุกต์ใช้อย่างไร 

...“แอพ Live” !?!

นางสาวฐิติมา กระมลคร (ปุ้ย) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
 ดอีย่างหนึง่ค่ะ น�าแอพ Live มาท�าเป็นช่องทางท�าธรุกจิได้ จากแต่ก่อนมกีารโพสต์
เป็นรูปภาพอย่างเดียว เลยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง ตอนนี้มีเป็นภาพวิดีโอที่เห็นการรีวิว
จริง ๆ เลยท�าให้น่าเช่ือถือมากข้ึน แล้วแอพ Live ยังสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้ เช่น การสอนท�าอาหาร เพราะสามารถเห็นเป็นภาพจริงได้ 

นายปราโมท ส่งเสริม (ตั้ม) 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ แขนงวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
 สมยัน้ีเทคโนโลยีเข้าถงึง่ายกบัการใช้ชวีติประจ�าวันครบั มนัท�าให้เราตดิต่อสือ่สารได้ง่าย จนข้ามความพอดไีป 
อย่างเช่น แอพถ่ายทอดสด ลงสือ่ต่าง ๆ  ได้มบีทบาทมากขึน้กับการใช้ชีวติ จนท�าให้คนส่วนน้อย เอามาใช้แบบผดิ ๆ  
เช่น เอาไปด่าคนอื่นลง สื่อต่าง ๆ เอาภาพสดที่ไม่เหมาะสมลง คนดูเยอะ มันจะถูกแชร์ได้กว้างมากขึ้น จะท�าให้
ควบคุมอะไรไม่ได้เลย ผมประยุกต์ใช้ ในชีวิต ก็เช่น เอามาท�าการค้า ขายของออนไลน์ ก็ใช้ถ่ายทอดสดได้เลยครับ

“ถ้าพูดถึงหนังสือสักเล่มหนึ่งที่ผมชอบ ก็
คงจะหนีไม่พ้นหนังสือที่เกี่ยวกับโปรแกรมบน
คอมพวิเตอร์ ในตระกลูของอะโดบ ี(Adobe) แต่
ท่ีชืน่ชอบและสนใจมากทีส่ดุคอื “หนังสอืตดัต่อ
วดิโีอและสร้างเอฟเฟ็กต์ระดบัมอือาชพี (Pre-
miere Pro + After Effects) ซึง่เป็นงานเขียน
ของคณุณฐัพงศ์ วณชิชัยกจิ” นายโอรส เหล่า

ด�ารงกูล หรือม๊อบ ผู้ช่วยฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
คณะวิทยาการจดัการ

“ขอย ้ อนกลั บ ไปพู ดถึ งสมั ยที่ เ รี ยน
มหาวิทยาลัย ตอนนั้นผมเรียนนิเทศศาสตร์ 
เอกโฆษณา พอดีผมเห็นเพื่อนที่เรียนเอกวิทยุ
โทรทศัน์ฯ ตดัต่อวดิโีอกนัอยู ่พอเราเหน็กร็ูส้กึ
สนใจ เหน็แล้วงานน่าสนกุดนีะ เลยอยากลอง
ท�าดูบ้าง จึงสนใจไปเรียนรู้ขอค�าแนะน�าจาก
เพือ่น และตดัสินใจซือ้หนงัสือเพ่ือมาศกึษาต่อ 
จนมีความรูค้วามสามารถจนถงึทกุวันนี”้ ม๊อบ
พดูถึงจดุเริม่ต้นทีส่นใจอ่านหนงัสอืเล่มน้ี

“โปรแกรมพรเีมยีร์โปร เป็นโปรแกรมสร้าง
วิดีโออย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหวก็สามารถน�ามาตัดต่อได้ ส่วน
เนื้อหาในเล่มนี้จะอธิบายเก่ียวกับ ข้ันตอน
การท�างานของโปรแกรม มีการอธิบายการใช้
งานโปรแกรมเบื้องต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ  
มกีารสอนเทคนิควธิกีารท�าไตเติล้ให้สวยงาม วธิี
การตดัต่อท�าอย่างไรให้ดดู ี เทคนคิการเลือกใช้
เสยีงและเอฟเฟ็กต์อย่างไรให้เหมาะกบังานชิน้
นัน้ ๆ  ” ม๊อบกล่าวถงึเนือ้หาในหนงัสอืทีต่นชอบ

 “นอกจากจะชอบอ่านและชอบศึกษา
ค้นคว้าทางด้านน้ีแล้ว มนักลายเป็นสิง่ทีเ่ราให้
ความสนใจและรกัเสมอมา ความรูท้ีเ่ราได้จาก
การตัดต่อ และเทคนิคต่าง ๆ ที่เรายังไม่เคย
ทราบมาก่อน เมือ่เราได้ศกึษามนัอย่างตัง้ใจ เรา
ยงัสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้มาต่อยอด หรอืพฒันา

ทกัษะความสามารถของเราไปใช้ในชวีติประจ�าวนั 
เพือ่สร้างอาชพีสร้างรายได้ ได้อีกด้วย เช่น เรา
สามารถรับท�างานฟรีแลนซ์ รับท�างานตัดต่อ
ต่าง ๆ รบัจ้างเป็นครสูอน เป็นต้น” ม๊อบเล่าถงึ
ประสบการณ์และความภาคภมูใิจทีต่นท�ามา

 “ส่วนตวัแล้ว ถ้าไม่ได้อ่านหนงัสอืเล่มนี ้ก็
จะมีหนังสือเล่มอื่นที่เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ 
ในตระกลูอะโดบี  ( Adobe ) ทีผ่มสนใจอยู่ด้วย
ครบั เมือ่ไม่ได้อ่านหนงัสอืกจ็ะตดิตามข่าวสาร
ตามหนงัสอืพมิพ์บ้าง ตามอนิเทอร์เน็ตบ้าง เพือ่
ทีจ่ะได้รบัรูข่้าวสารต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ทกุวัน และ
เท่าทนัเหตกุารณ์”  ม๊อบยงัพดูถงึความสนใจใน
ด้านอืน่ ๆ

 “หากน้อง ๆ นักศึกษาคนไหนสนใจ ผม
พร้อมสอนและให้ค�าแนะน�าได้เสมอครบั หรอื
ถ้าอยากจะลองศึกษาด้วยตัวเอง ก็สามารถ
มายืมหนังสือจากผมไปก่อนได้ จะได้กลับไป
ศกึษาดทูีบ้่านด้วยตวัเอง หรอืหากสนใจจรงิ ๆ 
ก็สามารถปรึกษาผมได้ หรือสนใจด้านไหนสัก
ด้าน ผมจะได้แนะน�าเจาะลกึไปในด้านใดด้าน
หนึ่งครับ ส่วนหนังสือสามารถหาซื้อได้ตาม
ร้านค้าชัน้น�าทัว่ประเทศ และผมขอแนะน�าอกี
หนึง่ช่องทางการเรยีนรู ้ทีไ่ด้ผลอกีหนึง่ช่องทาง
คอื “ยทูปู ( Youtube )” ถอืเป็นครอูกีหนึง่คนที่
สามารถท�าให้เราเป็นมอือาชีพได้” ม๊อบกล่าวทิง้
ท้ายถึงน้อง ๆ  เพือ่น ๆ  ท่ีให้ความสนใจสามารถ
มาขอรบัค�าแนะน�าได้
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ข้อมูลจ�ก : http://www.kroobannok.com/

มหาวทิยาลยัราชภฏั เป็นสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีได้รบัการพัฒนาจากโรงเรยีนฝึกหดัอาจารย์ใน
อดตีสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัซึง่มีทีต่ัง้ทัง้ในส่วน
กลางและส่วนภมูภิาค ตาม พ.ร.บ.มหาวทิยาลยั
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก็ไม่แตกต่างจากสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วไป แต่จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏตามมาตรา ๗ ใน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  อาจจะแตกต่างจากบาง

มหาวิทยาลัย ที่ระบุให้ราชภัฏเป็นสถาบัน
อดุมศกึษาเพือ่การพฒันาท้องถิน่ ทีเ่สรมิสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้  
เชิดชูภูมิป ัญญาของท้องถิ่น สร ้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มัน่คงและยัง่ยนืของปวงชน มส่ีวนร่วมในการ
จัดการการบ�ารุงรักษาการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างสมดลุ
และยั่งยืน ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  
ส่งเสรมิวชิาการและวชิาชพีขัน้สงู ท�าการสอน 
วิจัย ให้การบริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลย ีท�านบุ�ารงุศลิปะ
และวัฒนธรรม ผลติครแูละส่งเสริมวิทยฐานะครู 

วันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมี
การพัฒนาการเพื่อการเข้าสู่เวทีของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างพลังในการ
เป็นฐานเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์

...ราชภัฏ...
มหาวทิยาลยัในศตวรรษที ่๒๑

(ตอนแรก)และยุทธศาสตร์ของผู ้บริหารที่ได้ผนึกพลัง
ของประชาคมจนท�าให้ราชภัฏเป็นหนึ่งใน
องค์กรทางการศึกษาที่สังคมสามารถพึ่งพิง
ได้ และเป็นไปตามปณิธานที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามราชภัฏให้กับ
สถาบันแห่งนี้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ 

อย่างไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
คงจะต้องมองไกลไปในอนาคตเพื่อการก้าว
เดินอย่างมั่นคง ภายใต้พันธกิจที่จะต้องมีการ
แข่งขนัและก้าวให้ทนักับยุคโลกาภวิตัน์ ในขณะ
เดยีวกนั วนันีก้ารทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏจะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไทยอย่างเฉก
เช่นในอดีตคงไม่พอ ตัวแปรที่ส�าคัญในการที่
จะผลกัดนัให้มหาวทิยาลยัราชภฏัก้าวเดินอย่าง
มคีณุค่า และเป็นทีย่อมรับของสงัคมอดุมศึกษา 
ตลอดจนผูค้นทัว่ไป ได้แก่การแข่งขนัเพือ่การจดั
อันดับขององค์กรทางการศึกษาทั้งในและต่าง
ประเทศ ซึง่หากทกุสถาบนัเตรยีมการแต่เรว็วนั
จะแสดงให้เหน็ถงึการพฒันาการทีจ่ะก้าวไปสู่
จดุเปล่ียนและความท้าทายในอนาคต 

การแข่งขันหรือการปรับตัวให้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงเพือ่รองรบัการพฒันาคน โดยเฉพาะ
การผลติบณัฑติให้มคีณุภาพและเป็นบณัฑติอนั
เป็นท่ียอมรับหรือเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม  

จงึถอืได้ว่าเป็นหัวใจส�าคญัของทกุมหาวิทยาลัยที่
ผูบ้รหิารและทกุภาคส่วนจะต้องมคีวามมุง่มัน่ที่
จะก้าวไปให้ถึง เพราะนัน่หมายถึงการเป็นองค์กร
แห่งคณุภาพชัน้น�าอย่างแท้จรงิ 

ในอดีตสังคมไทยบางส่วนไม่ค่อยที่จะให้
ความส�าคัญและยอมรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มากนกั ทัง้นี ้เพราะค่านยิมหรือความเชือ่เกีย่ว
กับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษามักจะไปตก
อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเก่าแก่ทีม่กีารก่อเกดิมาก่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ชาวราชภัฏจึงได้
ผนึกพลังรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จนวันนี้ราชภัฏจึงเป็นที่
ยอมรับของสังคมมากข้ึน โดยเฉพาะองค์กร 
ผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเห็นแล้ว
ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ใช่เป็นวิทยาลัยครู
อย่างในอดีตที่ผ่านมา และพร้อมที่จะแข่งขัน
กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร 

ตวัชีว้ดัทีส่�าคญัในการส่งผลให้มหาวทิยาลยั
ราชภัฏมีการพัฒนาการจนเป็นท่ียอมรับทั้งใน
และต่างประเทศสบืเนือ่งมาจากการทีผู่บ้รหิาร
ได้ศกึษาวเิคราะห์สภาพการณ์ทางสงัคม ตลอด
จนการใช้ฐานความรู้จากการวิจัยคิดค้นองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เป็นองค์กร
ทางการศกึษาทีท่รงคณุค่าอย่างแท้จรงิ ซึง่ผลที่
ตามมาคอืบณัฑติมคีณุภาพ มงีานรองรบั ดงัเช่น 
ผลการศกึษาความพงึพอใจขององค์กรต่าง ๆ  ที่
มีต่อบัณฑิตราชภัฏ พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พงึพอใจด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการ
ตามลกัษณะงานในสาขานัน้ ๆ มาเป็นอนัดับหนึง่ 
รองลงมาได้แก่ ความพงึพอใจด้านความรูค้วาม
สามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท�างาน ตาม
ด้วยด้านคณุธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณใน
วชิาชพี จากผลการส�ารวจดงักล่าวคงไม่เพียงพอ 
ต่อการเพิ่มคุณภาพของบัณฑิต เพราะทุก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไปก็สามารถด�าเนินการ
ได้ แต่อย่างไรกต็าม ชาวราชภฏัทัง้มวลจะต้อง
แสวงหาแนวทางตลอดจนนวตักรรมใหม่ในการ
สร้างบณัฑติให้โดดเด่นและแตกต่าง เป็นบณัฑติ
มอือาชพีด้วยผูส้ร้างทีเ่ป็นมอือาชพีอย่างแท้จรงิ 
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เจ้�ของ : ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณ�ธิก�ร วีระชัย ตระหง่�นกิจ  
กองบรรณ�ธิก�ร : พรทิพย์ ไกรถ�วร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ภัทร�พร นิกรติณช�ติ, ดนิต� แสงส�คร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

นายโชติวัฒน์ อินทรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที ่ ๓
แขนงวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

“การฝังเขม็” ถอืเป็นวชิาการแพทย์ทางเลือก
แขนงหนึง่ โดยฝังเขม็เข้าไปยงัส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ซึง่สามารถระงับอาการเจบ็ปวด ช่วย
ป้องกนัโรคบางชนดิ รวมถงึเสรมิสขุภาพ  

การฝังเข็มเป็นวิชาแขนงหน่ึงของการ
แพทย์แผนจีน ปัจจุบันการฝังเข็ม ได้เข้ามามี
บทบาทกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เป็นที่
ยอมรับว่าทางวิชาการแพทย์แผนจีนสามารถ
รักษาโรคได้จริง ๆ  และปลอดภัย 

วทิยาลยัการแพทย์ทางเลอืก มหาวทิยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม ได้มีการอบรมออกค่าย
จิตอาสา บริการฝังเข็มฟรีให้แก่ประชาชน
และพุทธศาสนกิชนทีส่นใจ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของนักศึกษา ถือเป็นจิต
อาสาได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยศาสตร์การ
แพทย์จีน และได้มีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์
วิชาชีพทางการแพทย์ ตลอดจนจรรยาบรรณ
แพทย์อย่างเหมาะสมถูกต้อง ก่อนที่จะออกไป
ประกอบอาชีพภายหน้า

นายวฒิุพรหม แสงนกิรเกียรติ หรอื น้องอรรถ 
นักศึกษาชั้นป ีที่  ๓ สาขาแพทย์แผนจีน
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก ได ้เล ่าถึง
ประสบการณ์และความประทับใจท่ีไปค่าย
อบรมฝังเข็มฟรีและบริการตรวจสุขภาพ ณ 
วดัปัญญานนัทาราม ต.คลองหก อ.คลองแหลม 
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา

ออกค่ายครัง้น้ี มผีูม้าใช้บรกิารเยอะไหม?
อรรถ : จ�านวนคร่าวๆประมาณ ๗๐-๘๐ 

คนครับ ประชาชนที่เข้ามารับใช้บริการส่วน

ฝังเข็มบ�าบัดรักษาโรค 

ค่ายอาสาบริการเพื่อประชาชน

อรรถ : ถ้าฝังเข็มครั้งแรกจะเห็นผลได้ดี
ในเร่ืองของลดอาการปวด ส่วนโรคอื่น ๆ น้ัน
สามารถรกัษาได้ แต่อาจต้องใช้เวลาแตกต่างกนั
ตามสภาพของโรคครบั ส่วนโรคร้ายแรงกต้็อง
ดเูป็นกรณ ีๆ  ไปครบั ว่าสาเหตมุาจากอะไร จะ
รกัษาได้ไหม ถ้าถามว่ารกัษาให้หายขาดได้ไหม 
บางโรคได้แต่บางโรคไม่ได้ครับ

ผลตอบรับและความรู ้สึกที่ได ้บริการ
ประชาชน? 

อรรถ : ผลตอบรบัจากผูป่้วยดคีรบั จะชอบ
ให้มีการมาฝังเข็มและให้ความรู้ต่าง ๆ ส่วน
ตัวผมรู้สึกประทับใจนะครับที่ได้ไปช่วยเหลือ 
ผูป่้วยให้หายจากอาการเจบ็ป่วย เราสามารถน�า
ความรูท้ีเ่รยีนมาไปใช้ศึกษาจากประสบการณ์จรงิ 
แต่เมือ่ไปเจอคนไข้จรงิ ๆ  กท็ราบเลยครบัว่าเรา
ต้องเพิม่พนูความรูม้ากยิง่ขึน้

สิ่งที่ได้รับจากการไปค่ายในครั้งนี้?
อรรถ : ได้ทัง้ประสบการณ์และความรูจ้าก

การลงพืน้ทีจ่รงิ ได้เจอผูป่้วยจรงิ สมัผสัผูป่้วยจรงิ 

มากจะเป็นคนวัยท�างาน ไปจนถึงผู้สูงอายุที่
เข้ามาท�าบุญปฏิบัติธรรม รวมไปถึงพระภิกษุ
สงฆ์ก็เข้ามาใช้บริการด้วยครับ และส่วนมาก
อาการป่วยทีพ่บเจอจะมาด้วยอาการปวดเม่ือย
ต่าง ๆ  ครบั ปวดเข่า ปวดคอ ปวดบ่า ปวดไหล่ 
ปวดศีรษะ หรอืโรคทีพ่บมากในปัจจบุนัเรยีกว่า    
“โรคออฟฟิศซินโดรม (offfiifice syndrome)”

นอกจากรักษาอาการปวดเม่ือยทัว่ไปแล้ว 
สามารถรักษาโรคอื่น ๆ  ได้ไหม?
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อีกทั้งยังได้ความรู้ค�าแนะน�าจากอาจารย์และ
รุน่พี ่การได้พูดคยุประสานงานเตรยีมการต่าง ๆ  
และประสบการณ์ท่ีได้มายงัสามารถน�าไปประ
ประยกุต์ใช้ในชวิีตประจ�าวนัได้ แต่คงต้องกลบั
ไปพัฒนาหาความรู้เพิ่มอีกครับ 

ด ้านนางสาวทิพวรรณ สุขศิริ  หรือ
น้องมีน กับอีกหนึ่งรุ ่นพี่ศิษย์เก่าจากสาขา
แพทย์แผนจีน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ท่ีเพิ่งจบ
การศึกษาเมื่อปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีโอกาส
ไปออกค่ายร่วมกับน้อง ๆ ในฐานะรุ่นพี่ศิษย์
เก่าไฟแรง เมือ่วนัที ่๒๐-๒๒ พฤษภาคม ณ วดั 
ป่านคิมพฒันาราม ต.กระจาย อ.ป่าติว้ จ.ยโสธร

เล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจที่ได้
กลับมามีส่วนร่วมในค่ายครั้งนี้??

มีน : รู้สึกประทับใจมาก ๆ ที่ได้กลับมา
ร่วมงานกับอาจารย์ที่คณะและได้รักษาคนไข้ 

ได้ทัง้ประสบการณ์และความรูจ้ากการลงพืน้
ทีจ่ริง ได้เจอผู้ป่วยจรงิ สมัผสัผูป่้วยจรงิ อีกทัง้
ยังได้ความรู ้ค�าแนะน�าจากอาจารย์และรุ ่นพี่  
การได้พูดคุยประสานงานเตรียมการต่าง ๆ

ให้หายป่วยจากการทรมานจากโรค ได้ความรู้
เพิ่มเติมและได้สอนรุ่นน้อง ได้ให้ค�าแนะน�า
ต่าง ๆ ในการฝึกและดูแลคนไข้ ในส่วนของ
สถานท่ีมีนรู้สึกประทับใจ อาหารอร่อย คนไข้
ก็น่ารัก ทกุคนไปด้วยใจและอยากช่วยเหลอืจรงิ ๆ  
คนไข้ให้การตอบรบัดมีาก และอยากให้กลบัไปอกี  
อิ่มใจอิ่มบุญได้รอยยิ้มกลับบ้านกันทุกคน  
ประทับใจไปทุกอย่างเลยค่ะ

เพราะอะไรถงึได้กลับเข้ามามส่ีวนร่วมกบั
ค่ายในครั้งนี้??

มีน : จริง ๆ ตั้งแต่เรียนจบไป ก็มีโอกาส
ได้เข้ามาช่วยกิจกรรมเช่นนี้ ออกหน่วยแพทย์
อยู่หลายครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจัดที่วัดป่า
นิคมพัฒนาราม จ.ยโสธร โดยมีรุ่นพี่ทั้งหมด 
๔ คน ที่เรียนจบไปแล้ว ติดต่อกับทางวิทยาลัย
การแพทย์ทางเลือกและสโมสรลโีอร่วมกันจดัข้ึน 
กจ็ะมกีารตดิต่อรวมตวักนัเพือ่จดัค่ายในครัง้นี้

ข้ึนมา กว่าจะรวมตวักนัได้ก็ยาก เพราะบางคน
ตดิภารกจิของตวัเอง และได้เรยีนเชิญอาจารย์
ประจ�าคณะ ๒ ท่าน ซึง่เป็นแพทย์ ๑ ท่าน และ
ผู้ติดตามอีก ๑ ท่าน น้อง ๆ นักศึกษา ๑๓ คน 
รวมทั้งสิ้น ๑๙ คนเข้าร่วมค่ายครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร??
มนี : กจิกรรมทีจ่ดัข้ึนในครัง้นีเ้พือ่เป็นการ

บริการรักษาคนไข้ท่ีเขายากจน อาศัยไกลจาก
ตัวเมือง เพื่อให้การรักษาสามารถเข้าถึงได้ 
ด้วยวธิกีารฝังเขม็ ส่วนระยะเวลาในการติดต่อ
เตรียมการประมาณ ๓ - ๔ เดือน เพราะจะ
ต้องติดต่อกับสถานที่และคนอีกมากมาย ส่วน
จะกลับมาจัดกิจกรรมที่ดี ๆ  แบบนี้อีกไหม...ถ้า
มีเวลาและโอกาสก็จะกลับเข้ามาช่วยเหลือ
ทุกครั้งเลย 

อยากฝากอะไรถึงน้อง ๆ ที่ก�าลังศึกษา
อยู่ หรือน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจอยากเข้ามา
เรียนคณะนี้บ้าง 

มนี : อยากให้น้อง ๆ ทีก่�าลงัจะตดัสนิใจว่า
จะเรียนคณะไหนดี หรือสนใจอยากจะเป็น
คณุหมอเพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ คณะแพทย์แผนจีน 
มรภ.จันทรเกษมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะ
สานฝันน้อง ๆ  ให้เป็นจริง ส่วนน้อง ๆ  ที่ก�าลัง
ศึกษาอยู ่คณะแพทย์แผนจีน ขอให้น้อง ๆ 
เชื่อมั่นในวิชาชีพ และเมื่อจบไปน้อง ๆ จะมี
เกียรติ มีความรู้และความสามารถ ที่จะน�าไป
ใช้ประกอบอาชีพเพื่อดูแลครอบครัว หรือแม้
กระทั่งการน�าไปช่วยเหลือผู้คนต่าง ๆ ที่ตก
ทกุข์ได้ยากเหมอืนกบัทีพ่วกพี ่ๆ  ได้จดักจิกรรม
ในครัง้นี ้และความรูค้วามสามารถทีไ่ด้รบัจาก
คณะนี้จะติดตัวน้อง ๆ  ตลอดไป
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โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ 

ณ วัดย�นน�ว� เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภ�มคมที่ผ่�นม�

พธิที�ำบญุอำยวุฒันมงคล ๗๙ ปี พระพรหมวชริญำณ 
กรรมกำรมหำเถรสมำคม เจ้ำอำวำสวดัยำนนำวำ

ณ  ศนูย์ก�รศกึษ�มห�วทิย�ลยัร�ชภัฏจนัทรเกษม-ชยัน�ท  
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภ�คมที่ผ่�นม�  

ต่อจากหน้า ๑

จันทรเกษม เปิดโอกาสทางกีฬา

ในปีนี้ เราก็หวังว่านักกีฬาจะสามารถ
รักษามาตรฐานและก้าวข้ามอปุสรรคต่าง ๆ  ไป
จนสามารถคว้าเหรียญในล�าดบัทีส่งูขึน้ได้ แต่ถ้า
ไม่ได้ ก็ถือว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเกมส์
กีฬาและน�าข้อผิดพลาดกลับมาพัฒนาตนเอง
ต่อไป” รองอธิการบดีฯ กล่าว

รองอธิการบดีฯ กล่าวต่ออีกว่า สิ่งหนึ่งที่ 
คาดหวงัจากการเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาครัง้นี้ 
นอกจากเรือ่งของเหรยีญรางวลัแล้ว สิง่ทีส่�าคญั
คือ หวังว่านักกีฬาทุกท่านจะมีสปิริต หรือจิต
วิญญาณของการมีน�า้ใจเป็นนกักีฬา รูแ้พ้ รูช้นะ 
รูอ้ภยั และสปิรติดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ในการ
ท�างานของสายงานตนเอง

“รู ้แพ้ โดยรู ้จักการยอมรับและเคารพ
ความคิดเห็นผู้อื่น รู ้ชนะ โดยยินดีในความ
ส�าเร็จของตนเองหรือผู้อ่ืนอย่างกัลยาณมิตร 
รู้อภัย โดยรู้จักการกล่าวขอโทษ และปรับปรุง
ตนเองเมื่อกระท�าสิ่งใดผิดพลาดไป หรือการ
อภัยในความผิดพลาดของผู้อ่ืน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี
คือวัตถุประสงค์หลักของค�าว่า “กีฬา” อย่าง
แท้จริง” รองอธิการบดีฯ กล่าว
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน”

ณ ช้ัน ๕ อ�ค�รสำ�นกัง�นอธกิ�รบดี 
เมือ่วันท่ี ๒๓ พฤษภ�คมทีผ่่�นม�

ณ  ชัน้ ๓ อ�ค�รสำ�นกัง�นอธกิ�รบดี
เมือ่วนัที ่๒๓-๒๔ พฤษภ�คมท่ีผ่�นม�  

อบรมเชงิปฏบิตักิารผู้บฏบิตังิานสารบรรณ และงานประชุม 
หัวข้อ “ร่าง เขยีน หนังสอืราชการ รายงานการประชุมอย่างไรให้ถกูต้อง”

๗



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม
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